

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม  
ในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชุมหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบลลงพื้นที่ดำเนินการร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) สำหรับการลงพื้นที่จัดประชาคมเป็นการปรับ แผนพัฒนาหมู่บ้านประจำปี พ.ศ. 2565 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง เพื่อรองรับปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้ แผนพัฒนาหมู่บ้าน เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกัน อย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่างได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จครบถ้วนทั้ง 10 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 17 , 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2565



## 2. การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการศูนย์พักคอย (Community Isolation) ตำบลท่าอ่าง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์พักคอย (Community Isolation) ตำบลท่าอ่าง มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่างเป็นประธาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าอ่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. และพนักงานส่วนตำบล เพื่อร่วมกันวางแผนจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ตำบลท่าอ่าง การจัดระเบียบ การมอบสิ่งของให้กับประชาชน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19) และเป็นไปตามมาตรการจังหวัดนครราชสีมา



### 3. การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง นายบุญช่วย กาวกระโทก ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตำบลเข้าร่วมประชุมเพื่อรับรองสถานะการเงินของกองทุนฯ และร่วมกันพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าอ่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 11 โครงการ เป็นเงิน 253,320 บาท

